

06 Tại sao Chúa Jêsus Christ phải chết?

“Ground Zero” by Zac Poonen
www.cfcbangalore.com

1 Tội lỗi ngăn cách tôi khỏi Chúa Trời và đây là vấn đề cần phải được xử lý trước tiên, trước khi tôi có thể
2 được trở lại và quan hệ thân thiết với Ngài. Chúa Trời là một Thượng Đế thánh khiết. Ngài là một người Cha
3 thương yêu. Ngài là Chúa Trời đầy lòng nhân từ và thương yêu. Nhưng dù Chúa có thể là Đấng yêu thương
4 thì Ngài cũng không bỏ qua sự nổi loạn và tội lỗi của tôi...bởi vì Chúa cũng còn là Đấng thánh khiết.

5
6 Sự cân bằng giữa sự thánh khiết và yêu thương của Chúa Trời có nhiều người, kể cả chính tôi không hiểu. Ý
7 tưởng của tôi thường là thế này: Nếu tôi chỉ cần đến với Chúa và nói, “Lạy Chúa! Xin lỗi Chúa vì việc con
8 làm”...thì Ngài sẽ tha thứ tôi. Nhưng dựa vào đâu Chúa tha thứ tôi? Nếu tôi đã phạm một tội chống lại luật
9 pháp Việt Nam, rồi tôi bị cảnh sát đưa ra tòa...và nếu tại ghế quan tòa, người ngồi tại đó là cha ruột của tôi,
10 người yêu tôi hết mực...liệu bố tôi có thể nói, “Ta yêu con. Ta tuyên bố con được tự do.” Ông có thể yêu tôi
11 hết mực nhưng ông đang ngồi tại ghế quan tòa. Nên sẽ là bất công bằng nếu ông thả tôi.

12
13 Nếu một con người có thể công bằng, không thiên vị và ngay thẳng...thì bạn có thể tưởng tượng được Chúa
14 còn công bằng và không thiên vị hơn thế đến mức nào? Thế nhưng, cha tôi có thể làm gì cho tôi? Ông có thể
15 phạt tôi theo đúng luật pháp quy định. Giả dụ khoản tiền phạt là 250 triệu đồng, rồi sau đó ông có thể bước
16 xuống khỏi ghế quan tòa, cởi bỏ áo quan tòa và đến với tôi như một người cha, trả số tiền 250 triệu đồng tiền
17 phạt cho tôi từ chính số tiền ông kiếm được cách khó nhọc. Khi ấy sẽ không còn sự bất công, bởi ông đã
18 tuyên án tôi đúng theo luật định nhưng rồi tự mình trả án phạt đó.

19
20 Đây là cách duy nhất mà nhờ nó Chúa Trời có thể tha tội cho tôi. Cảm giác ăn năn hối lỗi của tôi là chưa đủ.
21 Mà phải là chính Chúa Trời mở cho một con đường theo sự công bằng của Ngài thì tội lỗi tôi mới được trả
22 giá. Đây là toàn bộ sứ điệp của Kinh thánh. Đó cũng là điều Chúa Jêsus đã làm. Chúa Trời đã bước xuống
23 thế giới trong một con người là Jêsus Christ và đã trả giá cho tội lỗi. Chúa Trời đoán phạt tôi theo đúng luật
24 pháp. Sự trừng phạt dành cho tội lỗi là sự chết. Tôi phải chết dù những tội lỗi tôi phạm ít hay nhiều. Dù một
25 người phạm tội giết một người hay người kia giết một ngàn người thì cả hai đều phải chịu treo cổ. Số lượng
26 tội của tôi không tạo nên khác biệt. Nếu tôi có tội, tôi xứng đáng phải chết...dù tội của tôi chỉ là một hoặc
27 nhiều. Nhưng Chúa Trời trong tình yêu của Ngài đã mở một con đường, nhờ con đường ấy mà những tội lỗi
28 tôi được tha. Chúa Jêsus Christ đến trên đất và gánh lấy hình phạt của tôi khi Ngài chết trên thập tự giá.
29 Thượng Đế đã trở thành một con người, giống như tôi. Ngài đã phải trải qua những cám dỗ và khó khăn như
30 tôi đối diện. Và Ngài chết như một sự hy sinh thế chỗ cho tôi, gánh lấy hình phạt của những tội lỗi tôi trên
31 thân Ngài.

32
33 Hãy nhớ điều này: hình phạt cho tội lỗi không phải tra tấn thể xác...hay bệnh tật...hay đói nghèo...hay phải
34 bị đầu thai lại thế giới ở một đẳng cấp xã hội thấp hơn...hay bất kỳ thứ gì như thế. Hình phạt cho tội lỗi
35 là sự chết vĩnh cửu. Nó có nghĩa bị ngăn cách khỏi Chúa Trời mãi mãi. Và tội lỗi giống như một món nợ tôi
36 nợ Chúa. Và khi Chúa Jêsus Christ chết, Ngài trả món nợ đó cho tôi. Việc thiện tôi làm, theo Kinh thánh nói
37 chỉ như chiếc áo nhóp trước mặt Chúa Trời. Tôi nghĩ về một số những được coi việc thiện và một số những
38 việc được coi là xấu. Nhưng vì tôi so sánh mình với người khác xấu xa hơn bản thân. Ví dụ, một sinh viên
39 được 4,5 điểm môn toán có thể coi mình là một sinh viên sáng dạ nếu so với sinh viên khác được 0,5 điểm
40 và điều này có lẽ đúng. Nhưng đâu sao anh ta cũng trượt. Anh sinh viên kia cũng trượt. Và cả hai đều phải
41 cùng ngồi chung một lớp trong năm học sau kể cả anh này cao hơn anh kia những 4 điểm. Vậy khi tự xưng
42 tôi là người tốt hoặc ai đó là người tốt thì nó chỉ là một thuật ngữ mang tính chất tương đối. So với một ai đó
43 khác thì tôi tốt. Tôi tốt 20% còn người khác chỉ được 10% nhưng so với tiêu chuẩn 100% của Chúa Trời
44 toàn năng thì tất cả mọi người đều thiếu hụt. Và đó là lý do tại sao thậm chí thứ được gọi là “việc thiện” tôi
45 làm...“việc lành” đó chẳng giá trị gì trước mắt Chúa. Chúng giống như cái áo nhóp trước mặt Chúa Trời.
46 Chúng không thể khiến tôi được chấp nhận trước mặt Ngài. Vì tôi hiểu về tiêu chuẩn của Chúa thấp nên tôi
47 nghĩ rằng một vài điều thiện mình làm sẽ khiến tôi được Chúa chấp nhận. Tiêu chuẩn về sự thánh khiết của
48 Chúa là tột cùng. Và tôi không thể với tới được nó. Tôi cùng bất kỳ ai khác đều đang ở trong một tình trạng
49 vô vọng...tất cả mọi người! Và nếu thậm chí cả những việc thiện của tôi...và những việc làm tốt nhất tôi có
50 thể làm cũng không vươn đến được tiêu chuẩn của Chúa, vậy thì còn có hi vọng gì cho tôi. Tôi hư mất trong
51 vô vọng. Vì vậy Chúa trời đã mở con đường của Ngài bằng cách sai con của Ngài là Chúa Jêsus Christ để
52 chết cho tội lỗi của tôi. Qua sự chết của Đấng Christ mà mọi tội lỗi của mọi con người đều được trả hoàn
53 toàn. Tội tôi đã được trả.

06 Tại sao Chúa Jêsus Christ phải chết?

“Ground Zero” by Zac Poonen
www.cfcbangalore.com

54 Nhưng giống như một người Cha bước xuống từ ghế quan tòa và viết một tấm séc, trả thay tiền phạt cho con
55 mình. Người con ấy vẫn không thể tự do được cho đến khi nào nó nhận lấy tấm séc từ cha của nó. Người
56 Cha viết tấm séc là chưa đủ. Người con phải biết nhận lấy. Và vì thế Chúa Trời đang chờ tôi làm như vậy.
57 Chúa Trời đã trả một cái giá cho tội lỗi tôi phạm khi Chúa Jêsus chết khoảng 2000 năm trước trên thập tự
58 giá. Nhưng sự tha thứ không thể là của tôi cho đến khi nào tôi tiếp nhận nó. Tôi phải nắm lấy nó. Tôi phải
59 nói “Cám ơn Chúa vì chết thay cho con.” Và tôi thấy thật ngu ngốc làm sao khi một người không nhận lấy
60 đề xuất tặng không đó. Một người sẽ nghĩ sao về đứa con khi người cha viết tấm séc 250 triệu mà nó không
61 nhận. Đó là sự ngu ngốc của nhiều người ở khắp mọi nơi. Nếu đứa con trai đó nói, “Không, con sẽ tự trả tiền
62 phạt cho mình.” Ô, vậy thì nó sẽ dành nhiều năm ngồi tù và vẫn sẽ không thể nào trả nổi tiền phạt. Và đó
63 cũng là tình trạng của tôi và của tất cả những người khác. Chúng ta đều không thể nào trả nổi cái giá của tội
64 lỗi chúng ta.

65
66 Cách duy nhất tôi có thể được tha tội là đơn giản bước đến, nhận thức nhu cầu của tôi và nói “Lạy Chúa!
67 Con không thể nào đáp ứng được đòi hỏi để được tha thứ. Con muốn tiếp nhận điều ấy từ Ngài. Con không
68 thể trả cho tội của mình. Cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus đã chết thay cho con và khi Chúa Jêsus đổ máu trên
69 thập tự giá và dâng thân thể mình như một sự hy sinh, điều ấy đã gánh lấy mọi hình phạt tội lỗi của con.”

70
71 Đòi hỏi về sự công bằng của Chúa Trời đã được đáp ứng. Làm thế nào để tôi biết sự hy sinh của Chúa Jêsus
72 Christ được Chúa Trời thánh khiết chấp nhận hay không? Bằng chứng là đến ngày thứ ba sau khi chết Chúa
73 Jêsus sống lại. Hãy xem, hai điều này khiến sứ điệp của Kinh thánh và Tin Lành Cơ đốc giáo độc đáo. Nó
74 khác với bất kỳ sứ điệp nào...bởi hai điều này. Chúng ta có thể nói rằng mọi tôn giáo khác trên thế giới dạy
75 chúng ta phải làm lành...sống thiện...không gây hại cho ai khác...tất cả điều ấy đều đúng. Nhưng có một
76 nền móng trong Tin Lành Cơ đốc giáo khiến nó đặc biệt. Và đó là gì?...cơ bản là hai điều. Tin Lành Cơ đốc
77 giáo không bắt đầu với “Hãy sống thiện...sống tử tế...không nói dối.” Mà những điều này đến sau rất nhiều.
78 Nó bắt đầu với “Tôi không thể sống tốt...tôi không thể sống ngay thẳng...mọi điều tôi làm đều không được
79 Chúa Trời chấp nhận. Trước hết tôi cần phải được loại bỏ tất cả những tội lỗi từ quá khứ. Trước hết mọi tội
80 lỗi quá khứ của tôi trong hồ sơ cần được xóa bỏ trước khi tôi bắt đầu một hồ sơ mới của tôi. Làm thế nào để
81 nó trở nên sạch? Đấng Christ chết cho tội lỗi của cả thế giới. Đây là cách thức món nợ của tôi được
82 xóa...ghi chép trong hồ sơ được xóa và cất đi khỏi. Thứ hai...bằng chứng tội lỗi tôi được tha đó là Đấng
83 Christ đã sống lại sau khi chết.

84
85 Chỉ có một con người trong lịch sử nhân loại ra khỏi nắm mộ và chiến thắng kẻ thù lớn nhất của loài người
86 là...cái chết! Nó là một thứ mà loài người chưa thể thắng được...con người chinh phục không gian...con
87 người khuất phục được nhiều căn bệnh. Nhưng loài người chưa thể thắng được cái chết...và cũng sẽ không
88 bao giờ chiến thắng được nó.

89
90 Chúa Jêsus Christ đã chiến thắng cái chết và đó là bằng chứng rằng sự hy sinh của Ngài được chấp nhận và
91 tất cả những gì tôi cần làm lúc này là tin và tiếp nhận. Kinh thánh nói rằng nếu tôi tin trong lòng rằng Chúa
92 Trời đã khiến Chúa Jêsus từ chết sống lại và tôi xưng nhận bằng miệng rằng Jêsus Christ là Chúa thì tôi sẽ
93 được cứu. Tội lỗi của tôi được tha. Nó giống như tiếp nhận tấm séc mà cha ban cho rồi sau đó nói: “Cám ơn
94 cha vì trả con tiền phạt.” Tôi có thể đi ra khỏi phòng xử án hoàn toàn tự do.

95
96 Kinh thánh nói rằng một ngày nào đó Chúa Jêsus Christ sẽ quay trở lại thế giới này để phát xét tất cả mọi
97 người đã từng sống trên đất. Và trước khi thời khắc ấy đến tôi cần phải chắc chắn rằng cuộc đời của mình
98 được đúng đắn với Chúa Trời...rằng những tội lỗi của tôi đã được tha. Và đây là lời mời gọi đến với tôi hôm
99 nay. Tôi cần phải làm gì? Hãy nhận thức mình là một tội nhân. Tin rằng Chúa Jêsus Christ chết cho tội lỗi
100 của tôi và sống lại. Tiếp nhận Ngài vào trong cuộc sống mình. Hãy xin Ngài tha thứ cho mình.

101
102 Xưng nhận Chúa Jêsus là Chúa có nghĩa là nói bằng miệng: “Chúa Jêsus Christ bây giờ là Chúa của tôi.”
103 Thật đơn giản. Lạy Chúa xin giúp con làm quyết định này ngày hôm nay.